



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

ĐỀ PHÁT HÀNH NGAY: Ngày 20 tháng 9 năm 2022

NGƯỜI LIÊN LẠC: Erin DeMerritt, 415.517.4147 hoặc edemerritt@baaqmd.gov

Địa Hạt Không Khí mở cửa Trung Tâm Không Khí Sạch đầu tiên của California tại San Francisco

Trung Tâm Không Khí Sạch cung cấp chỗ trú tạm thời tránh khói cháy rừng

SAN FRANCISCO – Hôm nay, Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh, Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí California và Sở Kiểm Soát Trường Hợp Khẩn Cấp San Francisco đã thông báo về việc mở cửa Trung Tâm Không Khí Sạch đầu tiên của tiểu bang tại khu vực lân cận Bayview Hunters Point ở San Francisco. Trong những tuần tới, hơn 300 Trung Tâm Không Khí Sạch sẽ có mặt trên toàn Vùng Vịnh khi chất lượng không khí ngày càng tồi tệ do nạn cháy rừng.

Trung Tâm Không Khí Sạch là nơi người dân có thể tìm đến để tạm thời tránh khói cháy rừng trong khi chất lượng không khí ngày càng suy giảm. Chương Trình Trung Tâm Không Khí Sạch cung cấp nguồn tài trợ cho các cơ quan của quận trong Vùng Vịnh để tạo ra một mạng lưới các Trung Tâm Không Khí Sạch nhằm giảm thiểu các tác động xấu đến sức khỏe cộng đồng do cháy rừng. Chương trình cung cấp máy lọc không khí di động hoặc nâng cấp hệ thống Sưởi Ấm, Thông Gió và Điều Hòa Không Khí (Heating, Ventilating and Air Conditioning, HVAC) cho các trường học và các tòa nhà khác có thể phục vụ công chúng khi chất lượng không khí đạt mức không tốt cho sức khỏe. Hơn 75 phần trăm các Trung Tâm Không Khí Sạch trong Vùng Vịnh sẽ mang lại lợi ích cho các cộng đồng dễ bị tổn thương chịu nhiều tác động nhất bởi tình trạng ô nhiễm không khí.

Sharon Landers, viên chức điều hành lâm thời của Địa Hạt Không Khí, cho biết: “Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng kéo dài, các mùa cháy rừng diễn ra dữ dội hơn, điều quan trọng là người dân được tiếp cận với không khí sạch đã lọc trong khi khói bao trùm khu vực”. “Trung Tâm Không Khí Sạch cung cấp nơi trú ẩn cho những người không thể tiếp cận với không khí sạch để họ có thể bảo vệ sức khỏe của mình khỏi khói cháy rừng.”

Liane Randolph, Chủ Tịch Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí California, cho biết: “Mỗi mùa cháy rừng, chúng tôi thấy rằng các đợt khói ảnh hưởng đến một số cộng đồng nhiều hơn những cộng đồng khác. “Đây thường là những cộng đồng dễ bị tổn thương do ô nhiễm không khí kéo dài. Chúng tôi tự hào khi được sát cánh cùng Địa Hạt Không Khí để triển khai chương trình Trung Tâm Không Khí Sạch trên toàn tiểu bang nhằm bảo vệ những người có nhu cầu cao nhất trong thời điểm tiếp xúc nhiều với khói cháy rừng”.

Để chuẩn bị, ứng phó và xây dựng khả năng phục hồi tốt hơn đối với các vụ cháy rừng thảm khốc, Địa Hạt Không Khí đã phối hợp với Thành Viên Hạ Viện Buffy Wicks để tài trợ cho Dự Luật Hạ Viện

836: Chương Trình Khuyến Khích Trung Tâm Không Khí Sạch Tránh Khói Cháy Từng cho các Nhóm Dân Số Dễ Bị Tổn Thương. Thống Đốc Newsom đã ký dự luật vào tháng 10 năm 2019 và \$3 triệu đã được phân bổ cho Địa Hạt Không Khí cho khu vực Vùng Vịnh gồm chín quận thông qua Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí California để xây dựng một chương trình tài trợ. Chương trình này hỗ trợ các nỗ lực và hành động khác của Địa Hạt Không Khí từ các văn phòng dịch vụ khẩn cấp địa phương và Hội Chữ Thập Đỏ để tạo ra một mạng lưới toàn diện các Trung Tâm Không Khí Sạch trong khu vực.

Logo của Trung Tâm Không Khí Sạch cũng được công bố trong hôm nay, logo được thiết kế để giúp dễ dàng xác định các cơ sở trong mạng lưới Trung Tâm Không Khí Sạch trên toàn tiểu bang đang được thành lập thông qua chương trình thử nghiệm này.



CLEAN AIR CENTER

Để biết thêm thông tin về Trung Tâm Không Khí Sạch, hãy truy cập www.baaqmd.gov/cleanaircenters.

[Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh](#) là cơ quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí và khí hậu toàn cầu trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Địa Hạt Không Khí qua [Twitter](#), [Facebook](#) và [YouTube](#).

###

Air District Communications Office
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105 - (415) 749-4900
[Trang Chủ của Địa Hạt Không Khí](#) | [Thông Cáo Báo Chí](#)